



ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

จัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่



เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ และคณะ ได้จัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.



ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งการสัมมนาออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าจะเป็นการกล่าวรายงานโดยนายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และเปิดการเสวนารับฟังความคิดเห็นโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา จากนั้นนายตวง อันทะไชย ได้บรรยายพิเศษการเสนอรอบแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.



สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาก็เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษได้ร่วมสะท้อนปัญหา อุปสรรค รวมทั้งความคาดหวังในอนาคตต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของไทย ทั้งระบบ และนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลและสรุปผลเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดการในช่วงเช้าเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คนที่สาม เป็นประธานในกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มอาชีวศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา นายวีระศักดิ์ พุทธะกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เป็นประธานกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓



กลุ่มการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นำโดย นายอนันต์ กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน เป็นประธานกลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน และการศึกษาพระปริยัติธรรม นำโดย นางกอบกุล อากาศณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง และนายเฉลิมชัย เพ็ญทอง กรรมการ

เป็นประธานกลุ่มที่ ๔ และในช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงที่ ๒ เป็นการนำเสนอสรุปผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๔ กลุ่ม และปิดการเสวนา



